

Đồng ý đề nghị của Ban Quản lý các khu công nghiệp, kinh phí bồi thường về hoa màu trên đất được tính toán và trả cho các hộ dân, kinh phí bồi thường quỹ đất II được tính toán và trả cho phường Bạch Hạc.

4. Kiến nghị về bồi thường công đào đắp ao.

Trường hợp các hộ dân tại thôn Mộ Hạ không có thủ tục, hồ sơ pháp lý về việc cho phép đào đắp ao của cấp chính quyền, vì vậy không thực hiện việc bồi thường theo đơn giá hiện hành mà chỉ tính hỗ trợ công đào đắp ao là đúng quy định. Yêu cầu Hội đồng bồi thường của dự án thông báo cho các hộ dân của thôn Mộ Hạ thực hiện theo phương án đã được phê duyệt.

5. Kiến nghị về việc bồi thường đất nông nghiệp và đất vườn theo đơn giá năm 2010.

Đồng ý đề nghị của Ban Quản lý các khu công nghiệp. Việc bồi thường đất nông nghiệp và đất vườn đã được Hội đồng bồi thường của dự án tính toán và chi trả xong từ năm 2008 nên không đặt vấn đề tính toán lại.

6. Kiến nghị về việc hỗ trợ trượt giá vật liệu xây dựng, di chuyển mồ mã do giao đất tái định cư và làm hạ tầng nghĩa trang chôn.

Về chủ trương, đồng ý hỗ trợ cho các hộ dân về kinh phí di chuyển mồ mã và một phần kinh phí do trượt giá vật liệu xây dựng. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp căn cứ hướng dẫn của Bộ Xây dựng, tính toán cụ thể mức hỗ trợ cho các hộ dân, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 18/5/2010.

7. Kiến nghị về hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 2 năm chưa di chuyển được.

Đồng ý hỗ trợ thêm về ổn định đời sống cho các hộ chưa di chuyển được trong thời gian 2 năm theo quy định, gồm:

+ Hộ phải di chuyển nhà mà trực tiếp sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ 6 tháng lương thực cho mỗi nhân khẩu có tên trong sổ hộ khẩu.

+ Hộ phải di chuyển nhà mà không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ 3 tháng lương thực cho mỗi nhân khẩu có tên trong sổ hộ khẩu.

8. Kiến nghị về việc hỗ trợ ổn định đời sống cho số khẩu đã tách khẩu bị thu hồi đất nông nghiệp nhưng chưa tách đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về chủ trương, đồng ý đề nghị của Ban Quản lý các khu công nghiệp, cho phép tính hỗ trợ cho số nhân khẩu thuộc đối tượng nêu trên. Giao Hội đồng bồi thường của dự án và UBND phường Bạch Hạc rà soát cụ thể, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.